



รายงานการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลล่อฮ่อม

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ครั้งที่ ๑

วันอังคารที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑ ตำบลล่อฮ่อม

รายงานการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วย
 สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓

ครั้งที่ ๑

วันอังคารที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วย

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑.	นายคลด้้าหัยด์ ลอดบุตร	ประธานสภา อบต.ห้วย	คลด้้าหัยด์ ลอดบุตร
๒.	นายธเนศ สุขท่ากอ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒	ธเนศ สุขท่ากอ
๓.	นายสมพงศ์ สุเมษฐ์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓	สมพงศ์ สุเมษฐ์
๔.	นายเกษม นัยนา	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔	เกษม นัยนา
๕.	นายสว่าง ระยาพัก	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔	สว่าง ระยาพัก
๖.	นายธรรมรักษ์ บุญเรือง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕	ธรรมรักษ์ บุญเรือง
๗.	นายนรินทร์ เจริญสุข	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖	นรินทร์ เจริญสุข
๘.	นายว่าฮาบ สรรเสริญ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖	ว่าฮาบ สรรเสริญ
๙.	นายพีระภัทร หวังจิตร	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗	พีระภัทร หวังจิตร
๑๐.	นายวิรัตน์ วงษ์นัย	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗	วิรัตน์ วงษ์นัย
๑๑.	นายบัญญัติ สารวงค์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘	บัญญัติ สารวงค์
๑๒.	นายอุดม ชัยนกิจ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙	อุดม ชัยนกิจ
๑๓.	นายทวี เดชากุล	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙	ทวี เดชากุล
๑๔.	นายสมัคร โสภาพ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๐	สมัคร โสภาพ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายเต็ม วังวิเศษ	รองประธานสภา อบต.ห้วย	(ลาประชุม)
๒. นายชัชฎพงศ์ หมั่นพัน	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑	(ลาประชุม)
๓. นางสาวจุฑารัตน์ ทองสกุล	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑	(ลาประชุม)
๔. นายธีรวิรัช แซ่อึ้ง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕	(ลาประชุม)
๕. นายสมบูรณ์ ศรีรัตน์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘	(ลาประชุม)

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาววิมลลา ถิ่นทับปุด	หัวหน้าสำนักงานปลัด รักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วย
๒. นายพัฒนสรณ์ พินิจอักษร	หัวหน้าฝ่ายโยธา
๓. นางสาวสุวิมล ผ่องภักดิ์	นักวิชาการศึกษา

เปิดประชุม

เวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อสมาชิกสภา อบต. มาครบองค์ประชุม นายตลด้าหยัด ลอดบุตร ประธานสภาฯ กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

สวัสดีคณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หล่อยง ทุกท่านครับ

ระเบียบวาระที่ ๑
ประธานสภาฯ

เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ในวันนี้เลขานุการสภา นายธวิรัช แซ่อึ้ง เนื่องจากป่วย จึงขอลาการประชุม ก็ต้องให้สมาชิกสภาฯ ในที่ประชุมตั้งเลขานุการสภาชั่วคราวก่อนนะครับและขอผู้รับรอง ๒ ท่านครับ ขอให้ที่ประชุมเสนอครับ

นายวิรัตน์ วงษ์นุ้ย
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๗

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาทุกท่าน กระผมขอเสนอ นายว่าฮาบ สรรเสริญ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๖ เป็นเลขานุการสภาชั่วคราวครับ

นายด้าด้าหยัด ลอดบุตร
ประธานสภาฯ

ขอผู้รับรอง จำนวน ๒ ท่านครับ
ผู้รับรอง นายทวี เตชากุล

นายตลด้าหยัด ลอดบุตร
ประธานสภาฯ

นายอุดม ขยันกิจ
นายว่าฮาบ สรรเสริญ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖ ทำหน้าที่เลขานุการสภาชั่วคราวในการประชุมครั้งนี้ครับ

เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภา หล่อยง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ วันอังคารที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑ ตำบลหล่อยง ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่พักผ่อนของพี่น้องชาวมุสลิมได้ถือศีลอดกันอยู่ และในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยง ก็ต้องมีมาตรการ ในการประชุมให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน สวมหน้ากากอนามัย และนั่งห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร โดยให้ประชุมในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก หลีกเลี่ยงการประชุมในห้องแอร์ เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่วนสถานที่ก็ต้องมีการจัดเตรียมแอลกอฮอล์และเจลล้างมือทำความสะอาดไว้สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมในวันเวลาดังกล่าวด้วย

ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่องที่ ๑ ขออนุญาตดูข้อมูลนัดประกาศณะครับ ซึ่งผมเองก็ได้ทำการลงนามเรียกท่านประชุม แต่ในสาระข้อความในประกาศ หรือหนังสืออนุญาตจากทางอำเภอ แต่ถึงอย่างไรผมก็ได้ปรึกษาหารือกับนักวิชาการของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วว่า ถ้าหากมีการประชุมแล้วจะมีผลอย่างไรบ้าง ก็ได้รับคำตอบมาว่า ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด ทั้งผู้เรียกประชุม และผู้อนุญาตประชุม เพราะอยู่ในมาตราที่กฎหมายกำหนดไว้ ในส่วนของผมก็จะประสานไปทางอำเภอให้ทำการแก้ไขสำหรับเนื้อหา ตามประกาศของอำเภอตะกั่วทุ่งตามที่ประธานสภาฯ คือจริงๆ แล้ว ควรจะเป็นทาง นายก และสมาชิก ในถ้อยคำในส่วนนี้ก็ต้องประสานทางอำเภออีกครั้งครับ

เรื่องที่ ๒ มีหนังสือจากเรือนจำจังหวัดพังงา เรื่อง แจ้งข้อมูลผู้ต้องขังพันโทช ด้วยกรมราชทัณฑ์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่นกรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ฯลฯ ได้ตกลงที่จะ ปฏิบัติภารกิจร่วมกันที่จะประสานความร่วมมือช่วยให้ผู้ต้องขังและครอบครัว ให้สามารถอยู่ร่วมกันกับสังคมได้ปกติสุข เรือนจำจังหวัดพังงา ได้ปล่อยตัว ผู้ต้องขังพันโทช และพักอาศัยในเขตพื้นที่ ให้สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่าง ปกติสุขและไม่กลับมาก่อเหตุซ้ำอีกทั้งเป็นข้อมูลในการเฝ้าระวังและควบคุม ปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ต่อไป ในส่วนของตำบลหล่อยิ่ง จะมีของหมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๙ ตามเอกสารที่ได้แจกไปนะครับ

น.ส.สุวิมล ผ่องภักดิ์
นักวิชาการศึกษา

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉัน นางสาวสุวิมล ผ่องภักดิ์ มารับตำแหน่งนักวิชาการศึกษาคะ การปฏิบัติหน้าที่ก็อยู่ในกอง ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นคนนครศรีธรรมราช ชื่อเล่น ชื่อ ออม คะ มาบรรจุ ครั้งแรกที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยิ่ง คะ ยังไงก็ฝากเนื้อฝาก ตัวด้วยคะ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

-รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยิ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

มีสมาชิกสภาท่านใด มีข้อสงสัยหรือจะแก้ไขในรายงานการประชุม หรือไม่ครับ ขอเชิญครับ

นายพีระภัทร หวังจิตร
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๗

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาทุกท่าน วาระรายงานการ ประชุมของพรุดำเสา หมู่ที่ ๒ ไม่ใช่ไม่เห็นชอบทั้งหมด หน้า ๑๕ มีมติเห็นด้วย ๓ คนครับ แต่นี่ลงมติไม่เห็นชอบ ๑๘ เลยครับ แล้วก็โครงการโยกย้ายบ้านบาง จัน หมู่ที่ ๗ ไป หมู่ที่ ๔ ได้ขอสืบเปลี่ยนแต่ยังไม่ได้ขออนุมัติให้ทำนะครับ แต่นี้ การประชุมครั้งนี้ไม่ได้เพิ่มมา เพราะต้องขออนุมัติใหม่ ครับแก้ไขด้วย นี่มันขอ อนุมัติโครงการเท่านั้น แต่ไม่ได้ขออนุมัติให้ทำที่ หมู่ที่ ๔ ขอบคุณครับ

นายสมพงษ์ สุเมษฐ์
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาทุกท่าน หน้า ๑๕ มติ เห็นชอบ ๓ เสียง ที่เหลือ งดออกเสียงครับ

นายพัฒนสรณ์ พินิจอักษร
หัวหน้าฝ่ายโยธา

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาทุกท่าน วันนั้นตอนที่สมาชิก สภา อบต.หมู่ที่ ๗ ได้ขอไม่รับโครงการแล้วก็โอนให้กับหมู่ที่ ๔ นะครับ ที่นี้ก็คือ ที่สภาเห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ แต่ไม่ได้ขออนุมัติ ดำเนินการ ท่านดูดีๆ นะครับ ถ้าขออนุมัติดำเนินการก็เหมือนกับโครงการอื่น ก็คือมีมติเห็นชอบอนุมัติโครงการก่อสร้าง ซึ่งตัวนี้อีกประเด็นหนึ่งเราไม่มี รายละเอียด คือของบางจันมีรายละเอียดประมาณการ มีแบบเรียบร้อย แต่หมู่ ที่ ๔ ไม่มีรายละเอียด แต่ย้ายมาให้โครงการกับหมู่ ๔ จริงๆ แล้วการขออนุมัติ โครงการอะไรก็แล้วแต่ ต้องมีรายละเอียดให้กับสภา ทราบ เพราะเป็นงาน คุรุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ฉะนั้น สมมติว่าวางท่อ ๑๐๐๐ เมตร แต่เราไม่มี รายละเอียด ในวงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ แต่ไม่มีรายละเอียดว่าทำอะไรบ้าง ฉะนั้นเรา จะไม่ทราบถึงวัตถุประสงค์และปริมาณงานที่สภาได้อนุมัติไป โครงการนี้จะต้อง ทำประมาณการกับแบบให้เรียบร้อยก่อนแล้วนำเข้าสู่สภาฯ ขออนุมัติใหม่เพื่อทำ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ขอบคุณครับ

นายพีระภัทร หวังจิตร
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๗

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาทุกท่าน การประชุมสภาครั้งที่แล้ว แต่ท่านประธานสลับเอาข้างล่างมาไว้ข้างบน เอาข้างบนมาไว้ด้านล่าง อันนี้เป็นอำนาจของสภา ประธานก็ต้องขออนุญาตสมาชิกก่อน ถึงจะเอาจากข้อ ๖ ไปเลย เอาอำนาจของประธานสภาฯ คนเดียว

นายตลด้าหยัด ลอดบุตร
ประธานสภาฯ

ก็ขออน้อมรับนะครับ ถ้าผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยด้วยเรากี่สภาบุรุษ ความผิดพลาดต่างๆ มันก็ไม่เยอะแต่อาจบางครั้งนั่งประชุมอยู่ ข้อความอาจสับสนได้ มีการสลับหัวข้อกันบ้าง ในการประชุม ในโอกาสต่อไป ก็จะไม่ทำเรื่องอย่างนี้อีก ในเรื่องของรายงานการประชุม ในหน้าที่ ๑๓ เห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการไม่ได้อนุมัติให้ก่อสร้างในส่วนของสภาเดี่ยวต้องดูในส่วนนี้อีกครั้งครับ

ที่ประชุม

ไม่มี

นายตลด้าหยัด ลอดบุตร
ประธานสภาฯ

ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมสภา มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใด มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ๑๒ เสียง ประธานสภาฯ งดออกเสียง

องค์ประชุม	จำนวน	๑๔	คน
เห็นชอบ	จำนวน	๑๒	เสียง
ไม่เห็นชอบ	จำนวน	๑	เสียง ดังนี้

๑. นายพีระภัทร หวังจิตร สมาชิกสภา หมู่ที่ ๗

งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง ดังนี้
------------	-------	---	--------------

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

นายตลด้าหยัด ลอดบุตร
ประธานสภาฯ

๓.๑ การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในเรื่องของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) เพื่อให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อลุง ปฏิบัติตนให้ถูกต้องรวมถึงให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชนในพื้นที่และการแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จำเป็น แก่ทางราชการโดยเร็ว

ก็ให้ทางผู้รักษาราชการแทน นายก อบต.หล่อลุง ชี้แจงรายละเอียด ด้วยครับ

นางสาววิมลลา ถิ่นทับปุด
หัวหน้าสำนักปลัดฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาทุกท่าน สืบเนื่องจากภาวะสถานการณ์ในตอนนี้ การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อโคโรนา ๒๐๑๙ ตั้งแต่เริ่มสถานการณ์ ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับแนวทางการปฏิบัติและดำเนินการแก้ไขแล้วก็ป้องกันมาโดยตลอดที่ผ่านมาจะเป็นในส่วนของกาจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ สำหรับทาง อบต.หล่อลุง ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๒๔,๐๐๐ บาทเศษ เพื่อเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากาก จำนวน ๕,๓๖๖ ชิ้น ก็วันนี้ก็ดำเนินการแจกจ่ายให้กับประชาชนไปแล้ว เมื่อปลายเดือนที่แล้ว ในส่วนที่ ๒ ของด้านคัดกรองโควิด ๑๙ ล่าสุดหนังสือหนังสือสั่งการอำเภอตะกั่วทุ่ง

ก็ให้ตั้งด่านคัดกรองเฉพาะจุดสำคัญ จุดแรกของตำบลหล่อยิ่ง ได้แก่ หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๗ ต่อมาก็ได้มีหนังสือสั่งการให้มีด่านคัดกรองประจำหมู่บ้าน ทั้ง ๑๐ หมู่ ตอนนี้เรามีด่านคัดกรองทั้ง ๑๐ หมู่ แต่โดยการปฏิบัติหน้าที่ก็จะเป็นส่วนของ ส.อบต.ทั้งสองท่าน จะเป็นคณะทำงานร่วมในจุดของหมู่บ้าน ค่าใช้จ่ายในการเบิกจ่ายที่สามารถจัดทำได้เลยในการจัดซื้อเวชภัณฑ์เกี่ยวกับทางการแพทย์ เช่น หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ แอลกอฮอล์ เครื่องวัดอุณหภูมิ ตรงนี้ระเบียบยกเว้นให้เราสามารถดำเนินการจัดซื้อและดำเนินการได้ทันที ตอนนี่ยังได้จัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ จำนวน ๒๐ เครื่อง แจกจ่ายให้กับแต่ละตำบลทุกตำบล บางส่วนก็สนับสนุนให้กับ รพ.สต. และ อสม. ลงไปใช้ในพื้นที และเจลล้างมือ เพื่อบริการอย่างเพียงพอแต่ละตำบล นอกจากการซื้อเวชภัณฑ์ทางการแพทย์แล้ว อาจจะเป็นการฉีดพ่นฆ่าเชื้อได้ด้วย ที่ผ่านมาก็ได้รับการสนับสนุนจากเหมืองหินบารุงที่มีเครื่องพ่น และทาง อบต.หล่อยิ่ง ก็ได้ให้รถบรรทุกน้ำอำนวยความสะดวกน้ำในผสมเครื่อง ฉีดพ่น และทำการฉีดพ่นทั่วไปแล้วจำนวน ๒ ครั้ง และทางเหมืองหินบารุงก็มีแผนดำเนินงานจัดส่งมายังทาง อบต. เพื่อดำเนินการได้อย่างสะดวกมากขึ้น คิดว่าในทุก ๑ สัปดาห์ จะมีการฉีดพ่น หรือทุก ๒ สัปดาห์ นะคะ

ส่วนการช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบ ที่สามารถจัดหาถุงยังชีพให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) เบื้องต้นที่ได้ดำเนินการมา คือได้ทำประกาศ อบต.หล่อยิ่ง เพื่อสำรวจและให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบมาลงทะเบียน ที่ สำนักงาน อบต.และประจำจุดด่านคัดกรอง ประกาศลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ ๒๒ - ๒๖ เมษายน ๒๕๖๓ ตอนนี่ยังได้รับแบบลงทะเบียนมาบ้างแล้ว ต่อไปเป็นการรวบรวมสรุปข้อมูลที่ได้รับจากผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้นในตำบล และในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ทางคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติคัดกรองตรงนี้ว่าท่านใดจะได้รับถุงยังชีพตามหลักเกณฑ์ ทางคณะกรรมการชุดนี้ประกอบไปด้วย นายก อบต.หล่อยิ่ง โดยตำแหน่ง ตัวแทนจากจังหวัด คือท้องถิ่นอำเภอ ตัวแทนจากอำเภอ เป็นปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง และสาธารณสุขอำเภอ ที่เหลือจะเป็นผู้แทนประชาคม โดยคัดเลือกจำนวน ๓ ท่าน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๙ และ รักษาการแทน ผอ.กองคลัง และนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ในวันที่ ๓๐ จะเป็นการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับเป็ยยังชีพ คราวเรือนละ ๑ ชุด และผู้ที่ได้รับก็เป็นไปตามประกาศและหลักเกณฑ์ และระเบียบฯ ก็ได้คุยกันทางหลายฝ่ายแต่ละตำบลเจอเหตุการณ์สะท้อนจากชาวบ้านที่แตกต่างกัน ทางคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาคณะสมบัติเอง ถ้ารายไหนไม่ชัดเจนก็ต้องให้ทางพิจารณาเป็นรายๆ แล้วก็คาดว่าในการมอบถุงยังชีพ ก็คงภายในวันที่ ๔ หรือ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ที่ได้กำหนดไว้คร่าวๆ ในการจัดหาถุงยังชีพทางเราก็ไม่ได้ล่าช้ากว่าที่อื่น เพราะทุกที่ก็ได้รับแนวทางปฏิบัติเป็นไปแนวทางเดียวกัน ช่วงเวลาในการจัดมอบถุงยังชีพของอำเภอตะกั่วทุ่ง ก็เป็นไปแนวทางเดียวกัน ทาง อบต.หล่อยิ่ง ก็พยายามดำเนินการให้เร็วที่สุดกับความเดือดร้อนที่ทางชาวบ้านจะได้รับผลกระทบโดยตรงหรือทางอ้อมจริงๆ

นายดลต้าหัยด์ ลอดบุตร
ประธานสภา

ก็ขอขอบคุณวิมลลา ถิ่นทับปุด หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ปลัด อบต.หล่อยิ่ง ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.หล่อยิ่ง ในรายละเอียดของการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในเรื่องของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) เพื่อให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยิ่ง ปฏิบัติตนให้ถูกต้อง มีสมาชิกสภา อบต.หล่อยิ่ง ท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะสอบถามหรือไม่ ขอเชิญครับ

นายวิรัตน์ วงษ์นุ้ย
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๗

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน ปีนี้มีอยู่ ๑ ราย ที่เขามีความลำบาก และของเรื่องอาหารการกินด้วยครับ ทาง อบต.หล่อยิ่ง มีงบประมาณฯ ในเดือน รอมฎอน หรือไม่ครับ

เป็นโอกาสดีที่ทาง ส.อบต.ได้เสนอเรื่องนี้ ในส่วนของผู้บริหารฯ และทางเจ้าหน้าที่เอง ในส่วนเรื่องในเดือนละศีลอด รอมฎอน ทาง อบต.ได้ตั้งงบประมาณเป็นประจำทุกปี คือตอนนี้แจ้งเบื้องต้นว่าในส่วนของโครงการอื่นๆ ถ้ามีการรวมกลุ่ม อาจจะมีความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ก็จะมีหนังสือสั่งการให้งดดำเนินการ และก็ต้องอยู่ในอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน เช่น การเดินแอโรบิค โครงการผู้สูงอายุ ในส่วนของรอมฎอน หากไม่ส่งผลกระทบเท่าไร อาจจะทำให้ทางสมาชิกได้แลกเปลี่ยนหรือสนับสนุนโครงการในที่ประชุมในครั้งนี้ ได้ถือเป็นมติความคิดเห็นในระเบียบวาระอื่นๆ

นายดลต้าหัยด์ ลอดบุตร
ประธานสภา

ตามที่ทางรักษาาชการแทน ปลัด อบต.หล่อยิ่ง ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.หล่อยิ่ง ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบนั้น สมาชิกท่านใดมีมติเห็นชอบโปรดยกมือครับ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ

นายดลต้าหัยด์ ลอดบุตร
ประธานสภา

๓.๒ การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยิ่ง ให้มีความเหมาะสมแก่ผู้มาติดต่อราชการในขณะที่มีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙)

นายพัฒนสรณ์ พินิจอักษร
หัวหน้าฝ่ายโยธา

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน สำหรับการโอนงบประมาณฯ นั้น ในข้อบัญญัติได้จัดตั้งไว้แล้ว แต่งบประมาณน้อย จึงต้องโอนเพิ่มครับ กระผมจะปรับปรุงในส่วนนี้ จะเทศกอนกรีตทั้งหมดเลยให้มีห้องอยู่เวรมีห้องเก็บของด้านหลัง มีเคาเตอร์เป็นที่ติดต่อสำหรับผู้เข้ามาติดต่อทางราชการ ตรงต้นไม้จะปรับภูมิทัศน์ใหม่ เพราะต้นไม้รากไม้จะแทงดิน ทำให้พื้นอิฐสูงขึ้นมา ก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมโอนตัวนี้มาปรับ

และก็ปรับตัวนี้เสร็จก็จะเก็บของมาไว้ในห้องเก็บของ ตรงนั้นก็ปรับปรุงใหม่ บางที่อาจมีพนักงานเพิ่ม เพราะถ้าถามว่าตอนนี้สำนักงานใหม่คาดว่าจะอีกนาน เพราะว่าตอนนี้มีคำสั่งศาลให้เราถอนสภาพใหม่เนื่องจากตอนที่เราไปถมแล้วไปสร้าง ได้มีคนไปฟ้อง พอฟ้องไปมันชนะเราแพ้ เขาให้เราคืนสภาพ ตอนนี้เราทำเรื่องอุทธรณ์ไปแล้วก็ขอถอนสภาพไปยังที่ดินใหม่ แล้วก็ต้องส่งไปกระทรวงผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี อาจจะมีนานแน่นอน ถ้าให้เราซื้อตามคำสั่งศาล เราไม่ไหวครับ งบประมาณคนรับผิดชอบเยอะ จำเลยเยอะ ถ้าซื้อกันจริงๆ เพราะได้สอบถามกับทางสมาชิกบางท่าน ตรงนั้นก่อนเป็นพรุที่ลึก พอถมดินปุ๊บน้ำก็ท่วมเอาที่ข้างๆ เขาเลยไปฟ้องจริงๆ แล้วเราก็เข้าไปบรรเทาใน ส่วนของการระบายน้ำ น้ำก็ไม่ท่วม แต่กระบวนการทางศาลมันเดินหน้า โดนตัดสิน

นายคล้าหัด ลอดบุตร
ประธานสภา

ตามที่ทาง หัวหน้าฝ่ายโยธา ได้ชี้แจงมาการปรับปรุงสถานที่ที่มาติดต่อราชการของประชาชนในความชัดเจนในวิกฤตการณ์อย่างนี้ ถ้าอย่างนั้นกระผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ ตามที่ทางหัวหน้าฝ่ายโยธา ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบนั้น สมาชิกท่านใดมีมติเห็นชอบ โปรดยกมือครับ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ

นายคล้าหัด ลอดบุตร
ประธานสภา

๓.๓ การโอนงบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพิ่มเติมในการดำเนินการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห่ออยู่ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ

นายพัฒนสรณ์ พินิจอักษร
หัวหน้าฝ่ายโยธา

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน ข้อนี้น่าจะถอดถอนนะครับ เพราะว่าเราไปประมาณการแล้วแต่เงินที่มีอยู่ที่เราได้กันไว้ พอแล้วก็ได้ทำแบบเรียบร้อยแล้ว น่าจะสัปดาห์หน้าทำสัญญากับผู้ว่าจ้างได้ เราจะทำป้ายด้านบนเลยนะครับที่มีรูปพระบรมฯ อยู่แล้วจะปรับภูมิทัศน์ด้วยครับ ป้ายมีไฟส่องสวยงาม มีโลโก้หน่วยงานด้วยครับ ตรงนี้ขอถอนถอนในวาระครับ

นายพีระภัทร หวังจิตร
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๗

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน ในหัวข้อนี้ผมไม่อยากจะตัดไปครับ ผมอยากให้โอนครับ เพราะจะได้ทำป้ายหมู่บ้านและก็มีโลโก้ของ อบต.ห่ออยู่ เพราะตำบลห่ออยู่ ยังไม่มีป้าย ที่อื่นเขาทำแล้วจะได้หรือไม่ครับ เช่น สามแยกบ้านบากัน แต่ไม่รู้ว่าจะทางไปบ้านบางจัน หมู่ที่ ๗ ไปทางไหนครับ

นายพัฒนสรณ์ พินิจอักษร
หัวหน้าฝ่ายโยธา

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน คืออย่างนี้ครับ ตามที่ทางคุณพีระภัทร หวังจิตร ส.อบต.หมู่ที่ ๗ ได้บอก งบประมาณคนละตัวเดิมเรามีชื่อบุคลากรโครงการเดิมอยู่แล้วนะครับ ป้ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห่ออยู่ สำหรับป้ายประจำหมู่บ้านเดียวเราจะสำรวจแล้วมาทำขออนุมัติภายหลัง อาจจะโอนเงินเพิ่ม เป็นรูปแบบที่เหมาะสมและเป็นมาตรฐาน ก็หมู่บ้าน งบประมาณเท่าไร ขอคุณครับ

นางสาววิมลลา ถิ่นทับปุด
หัวหน้าสำนักปลัด

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน ขอเพิ่มเติมอีก
นิดนะครับ ในส่วนของคุณพีระภัทร หวังจิตร ส.อบต.หมู่ที่ ๗ ได้พูดมานั้น มัน
เป็นคนละประเด็นกันตามที่ทางหัวหน้าฝ่ายโยธาพูดมา ตอนนี้เราอยู่ในห้วง
ระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงแผนฯ เจ้าหน้าที่ก็ได้รวบรวมสรุปโครงการในที่
ประชุมของประชาคมหมู่บ้านมาเป็นบันทึกข้อความเสนอไปยังผู้บริหารแล้ว
ตอนนี้ยังขึ้นตอนที่เสนอไปยังกองช่าง ปัญหาเรื่องของแผนฯที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้เข้าประชุมในการจัดทำแผนฯ ปัญหาความต้องการ
ความเดือดร้อนก็จะมีปัญหาความต้องการที่เกิดจากประชาชนที่เข้าร่วมประชุม
แต่ละหมู่บ้านในวันนั้น บางครั้งเมื่อบรรจุลงในแผนฯ บางหมู่บ้านที่สมาชิกอาจจะไม่
สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วย ฉะนั้น โครงการที่ได้มาจากชาวบ้าน แล้วเมื่อจะ
นำมาปฏิบัติในส่วนขั้นตอนเข้าสู่ข้อบัญญัติ บางทีในส่วนของบริหารกับสมาชิก
จะทำโครงการที่มันไม่ได้บรรจุไว้ในแผนฯ ตอนนี้ก็อยู่ในการรวบรวมแผนฯ
ถ้ายังงั้นอยากให้ท่านสมาชิกสภา อาจจะรับข้อมูลโครงการที่แต่ละหมู่ได้เสนอ
มาในที่ประชุมว่ามีอะไรบ้าง และท่านเองก็เป็นตัวแทนของหมู่บ้านว่าอยากให้
มีอะไรเพิ่มเติมที่ทำได้ดำเนินการได้ เมื่อเลิกประชุมสภาในวันนี้เสร็จแล้วจะให้ทาง
เจ้าหน้าที่แผนฯ เตรียมเอกสารที่เป็นการสรุปความต้องการทั้งหมดไว้ให้หะคะ
ท่านอาจจะนำไปศึกษาหรือเพิ่มเติมในส่วนที่ท่านอยากให้มันบรรจุไว้เพื่อจะได้
ดำเนินการได้ในอนาคตภายภาคหน้าหะคะ ขอขอบคุณคะ

นายตลตาหัยต์ ลอดบุตร
ประธานสภา

ตามข้อมูลที่ทาง ผู้ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ท่านได้บอกว่าบางที
เจ้าหน้าที่ลงไปประชุม อาจจะไม่ว่างติดภารกิจก็ไม่ได้มีส่วนร่วมกับชาวบ้าน
แต่โครงการที่ได้เสนอมาอาจไม่สอดคล้องกันก็เป็นไปได้เนาะครับ ก็ต้อง
ขอขอบคุณท่านด้วยนะครับ

๓.๔ พิจารณาแนวทางการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่ อบต.หล่อยุง เป็น
ประจําจนกว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติโดยพิจารณาถึงความจำเป็น ความเสี่ยง
ของพื้นที่โดยไม่จำเป็นต้องมีการร้องขอ

ขอเชิญนางสาววิมลลา ถิ่นทับปุด หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการ
แทน ปลัด อบต.หล่อยุง ปฏิบัติหน้าที่ อบต.หล่อยุง ชี้แจงรายละเอียดดังกล่าว
ด้วยครับ ขอเชิญครับ

นางสาววิมลลา ถิ่นทับปุด
หัวหน้าสำนักปลัด

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน ในส่วนของแนว
ทางการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่ อบต.หล่อยุง ตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ ตอนนี้ ตามที่เรียนให้ทางสมาชิกได้ทราบ เราพร้อมกับเหมืองหิน
บำรุงเพื่อฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่ อีกแนวทางหนึ่งเราสามารถดำเนินการหา
ผู้รับจ้างในการฉีดพ่นได้เลย แต่ดูแล้วว่าสถานการณ์ในตอนนี้เป็นส่วนของจังหวัด
พังงา อัตรากำลังก็เพียงพอ ในส่วนของความจำเป็นในการฆ่าเชื้อหรือฉีดพ่น
ตรงนี้

อาจจะไม่สำคัญมากเหมือนช่วงแรกเพราะเราได้ดำเนินการไปแล้วถึงสองครั้ง ก็ต้องดูสถานการณ์ไปพลางก่อน ถ้ามีความจำเป็นต้องฉีดพ่นอาจจะดำเนินการให้ นะคะ ขอขอบคุณคะ

นายตลด้าหยัด ลอดบุตร
ประธานสภาฯ

ครับอย่างที่ท่านผู้ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.หล่อยุง บอกนะครับ ตอนนี้องค์การบริหารส่วนตำบลก็ดีขึ้นเรื่องนี้ก็ต้องให้เป็นการวินิจฉัยของผู้ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.และเจ้าหน้าที่ ที่จะต้องพิจารณากันต่อไป ถ้าท่านคิดว่าเรื่องนี้ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต. รับผิดชอบไปในส่วนที่เพื่ออาจจะเกิดวิกฤตมาอีกครั้งหนึ่ง ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.หล่อยุง ได้ตัดสินใจกับส่วนนี้ ถ้าท่านใดเห็นชอบว่าให้เป็นไปตามนี้ โปรดยกมือครับ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ

นายตลด้าหยัด ลอดบุตร
ประธานสภาฯ

๓.๕ การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจำนวน ๖ โครงการ

นายพัฒนสรณ์ พินิจอักษร
หัวหน้าฝ่ายโยธา

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน เดิมเราจะขอจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๖ โครงการ พอหนังสือทางอำเภอได้ส่งมาแล้วได้พิจารณาแล้ว ก็เลยตัดเหลือ ๒ โครงการ เอาเฉพาะที่มีชาวบ้านส่งชื่อมาให้เราดำเนินการนะครับ อีกอย่างโครงการที่ทำคอนกรีตเยอะๆ นะครับ ช่วงนี้ราคาน้ำมันมันราคาลดลงมาก ค่างานมันลดเยอะ ถ้าไม่ได้ทำตอนนี้ หากไปทำอีกในสองสามเดือนข้างหน้า ถ้าเข้าสู่ภาวะปกติราคาน้ำมันราคาสูงขึ้น ราคาของโครงการก็คงเพิ่มขึ้น เราอาจไม่สามารถดำเนินการได้ ต่อมาส่วนที่เป็นงานคอนกรีตมันต้องใช้คนในการดำเนินการ ผู้รับจ้างอาจไม่สะดวกเพราะต้องใช้คนเป็นแรงงาน ก็เลยตัดเหลือ ๒ โครงการ ผมขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ขอชี้แจงรายละเอียดส่วนนี้นะครับ

มีเอกสารเพิ่มเติมให้กับทางสมาชิก ในเรื่องของประมาณการ คือครั้งก่อนเข้าไปมันตกอยู่ที่ ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ตอนนี้เหลือประมาณ ๘ ล้านบาท เนื่องจากราคาน้ำมันเป็นตัวแปรสำคัญของโครงการขนาดใหญ่ เพราะเป็นงานที่ใช้เครื่องจักร ราคาตกลงมากครับ ในส่วนของโครงการแรก โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายบางปลา ก็คือถนนสายที่เป็นคอนกรีตจากปากทางถนนเพชรเกษมเข้าไป ๕๕๐ เมตร ผมไปแก้ไขเอาตัวล่าสุดที่เอาไปให้ท่าน ประมาณการตามนี้นะครับ ตัวเก่ามันคลาดเคลื่อนอยู่นะครับ ราคาอยู่ที่ ๑,๙๗๐,๐๐๐ บาท ถ้าเราไปดูตามแผนฯ นะครับ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ หน้าที่ ๖๑ โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล.หมู่ที่ ๒ สายบางปลา โดยการก่อสร้างแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร งบประมาณ ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งถือว่าเกินกว่าแผนฯ ไป เจ็ดหมื่นบาท พอโครงการที่ ๒ โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Hot In-Place Recycling สายบางปลา-พุดตาเสา

ตัวนี้อยู่ในแผนฯ หน้า ๑๕๕ โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายบางปลา-พุดตาเสา ตั้งไว้ ๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท ของเราทำแล้ว เหลือ ๖,๒๐๐,๐๐๐ บาท นะครับ ราคาต่ำกว่าแผนฯ ซึ่งวันก่อนมีเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ เขาหวังว่าไปรวบโครงการในแผนฯ วันนี้ผมทำให้ถูกต้อง ท่านจะได้สบายใจ ชื่อโครงการก็ทำให้ถูกต้อง ขอชี้แจงเท่านี้ครับ

นายตลด้าหยัด ลอดบุตร
ประธานสภา
นายธเนศ สุขท่ากอ
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๒

ขอขอบคุณทางหัวหน้าฝ่ายโยธาด้วยครับ สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติมอีกหรือไม่ขอเชิญครับ

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน ผมสมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒ เรื่องที่ผมได้ขอความอนุเคราะห์ ท่านประธานสภาฯ ช่วยดำเนินการก่อสร้างถนนพุดตาเสา ท่านคงได้ดูเอกสารที่ผมเตรียมให้ท่านดูว่า ให้พิจารณาว่าประชาชนมีความต้องการของประชาชนจริงๆ และถนนก็ชำรุดเสียหายจริงๆ ไม่ใช่เกิดจากการที่อยากทำ เพราะชาวบ้านเดือดร้อนจริง ผมอยากให้ทุกท่านโปรดพิจารณาด้วยครับ ขอขอบคุณครับ

นายพัฒนสรณ์ พินิจอักษร
หัวหน้าฝ่ายโยธา

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน คืออย่างนี้ครับ บางท่านสมาชิกอาจคิดว่า ถนนต้องปล่อยให้พังก่อน ใช้ไม่ได้ก่อน ก่อนดำเนินการ ถ้าท่านขับรถไปดูถนนทางหลวงเขาปูนกันทุกปี พอมันเริ่มแตกลายงาหรือมันเริ่มชำรุด เขาไม่ปล่อยให้มันพังมากท่านต้องใช้งบประมาณในการดำเนินการมาก มันไม่ใช่ว่ามันใช้ได้อยู่ ถ้าปล่อยให้มันพังทั้งสายงบประมาณที่จะดำเนินการมันก็มากไปตามลักษณะงานที่เราจะทำ เวลาท่านเดินทางไปต่างจังหวัดท่านเห็นเขาทำถนนอยู่ รวดเร็วได้ นะครับ ทำไมเขาจึงทำละกัน ถนนสายที่เราดำเนินการเป็นถนนที่ถ่ายโอนจากทางหลวงจากชนบททั้งนั้น ฉะนั้นท่านก็สามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้ ถ้าท่านยังคิดอย่างนั้นอยู่ ขอขอบคุณครับ

นายตลด้าหยัด ลอดบุตร
ประธานสภา

ขอขอบคุณทางหัวหน้าฝ่ายโยธาด้วยครับ เป็นความอนุเคราะห์จากคุณธเนศ สุขท่ากอ ในวาระพิจารณา ๓.๕ การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ ประชาชนจำนวน ๒ โครงการ ที่มีเอกสารก่อนหน้าแล้ว แล้วถึงงบประมาณที่ได้เปลี่ยนไปแต่ละโครงการ
โครงการที่ ๑ โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านบางปลา งบประมาณ ๑,๙๗๐,๐๐๐ บาท และโครงการที่ ๒ โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Hot In-Place Recycling บ้านบางปลา-พุดตาเสา งบประมาณ ๖,๒๐๐,๐๐๐ บาท แก่ใจตามนั้นครับ

นายสมัคร โสภภาพ
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๐

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน ผมสมาชิกสภา
อบต.หมู่ที่ ๑๐ ผมเข้ามาเป็นสมาชิกมาหลายปี คงไม่มีอะไรที่จะเป็นอคติกับ
ทุกๆ คน สิ่งไหนที่เหมาะสมผมก็ให้ทั้งนั้น ถ้าจำเป็นได้ไม่มีปัญหา ถนนสายบาง
ปลาท่านคิดว่ามีความจำเป็นความเดือดร้อนก็แล้วแต่ท่าน ผมก็เข้าออกทุกวัน
แล้วถ้าพูดถึงความเดือดร้อน เช่นกรณีของผม คุระบายน้ำ ถ้าขับรถผ่านไปผ่าน
คูสิครับ ตอนฝนตกลงมา ทราย หิน ลงกองบนถนน นั้นละครับอันตรายล้มก็
ครั้งกันแล้วครับ ผมยังไม่ได้อะไรเลย วันนั้นผมเข้ามาเจรจากับทางฝ่ายช่าง เขา
บอกว่าเขาไปวัด งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ตกประมาณ ๑๓๐ เมตร วัด
จากที่น้ำลงมาลงไปหาคุระบายน้ำ ช่างละ ๘๕ เมตร ผมว่าผมต้องหาร
ทั้งสองข้างเพราะเกิดน้ำมันล้น พอถลันลงมามันท่วมถนนทั้งสองข้าง บอกว่า
๑๗๐ ได้ไหมครับ เขาบอกว่าไม่ได้ ได้แค่ ๑๓๐ ถ้าเอาข้างเดียว ทางขวามือจาก
บ้านเข้าของไฟฟ้า ก็ไม่ถึงคุระบายน้ำอีก ได้ ๑๓๐ อีก มันก็ตันอีกนะครับ แล้ว
ผมจะขอ ๑๗๐ เมตร ได้ไหมครับ เพราะประชาชนเดือดร้อนจริงๆ ถ้าไม่
เดือดร้อนผมไม่พูดหรอกครับ นำเรื่องเข้าที่ประชาคมหมู่บ้าน ชาวบ้านก็ถาม
เหมือนกัน เพราะถามสองถึงสามครั้งแล้ว แล้วก็ขยายเขตไฟฟ้าให้หน่อยนะ
ครับ เพราะกลางคืนมันมืดมาก แล้วถ้าฝนตกเยอะๆ มันก็ยังมีอันตรายสุดๆ
ครับ ผมขอความอนุเคราะห์ด้วยครับ จำเป็นจริงๆ ครับ ท่านครับ ไฟฟ้า ๑ ดวง
งบประมาณเท่าไรครับ นั้นมาเปรียบเทียบกับถนนนี้ครับ ผมขอเถอะครับอย่า
ให้ชาวบ้านมาตำสมาชิกเลยครับ แล้วก็วงจรปิดถนนี่ติดอยู่ที่เสา ติดอย่างไรก็
อย่างนั้นครับ แต่ใช้ไม่ได้เลยครับ โทรไปหาช่าง เขาบอกว่าซ่อมที่ไหน อบต.
หล่อยู เขาบอกว่าไม่ไปแล้วครับ ช่วยซ่อมให้ด้วยนะครับเพื่อมีความจำเป็น เหตุ
ด่วนอะไร นะครับ ไฟฟ้า กล่องวงจรปิด และคุระบายน้ำ นี่ละครับที่ผมพูดถึง
ความเร่งด่วน ขอขอบคุณครับ

นายพัฒนสรณ์ พินิจอักษร
หัวหน้าฝ่ายโยธา

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน ผมขอชี้แจงเรื่อง
นี้นะครับ คุระบายน้ำเดียวท่านบอกว่า ๑๗๐ เมตร ผมจะดำเนินการให้ครับ
เดียวรอบหน้าเข้าสภาฯ ให้ ที่นี้ท่านต้องมาเขียนคำร้องที่ อบต.นะครับ ถ้าเป็น
คุระบายน้ำตรงนั้น ปกติแล้วถ้าเป็นแหล่งชุมชนเขาจะไม่ทำคุระบายน้ำสองข้าง
หรอกครับ แต่ถ้าเป็นถนนรอบนอกก็ต้องทำข้างที่ต่ำมันก็จะไหลผ่านถนนมาลง
ปกติ เพราะถ้าทำทั้งสองข้างผมว่ามันสิ้นเปลืองงบประมาณในเชิงคุระบายน้ำ
ที่อยู่รอบนอกที่ไม่มีบ้านคนหนาแน่น

ส่วนไฟฟ้า ๑ ดวง ผมสอบถามพนักงานแล้วปรากฏว่าสายไฟมันไม่ถึงต้องขอ
ทางไฟฟ้าต่อสายให้เรา เพราะเราต่อสายเองไม่ได้ สายต้องให้ทางไฟฟ้าสำรวจ
แล้วมาเดินได้แล้วก็จ่ายค่าใช้จ่ายให้เขาถึงจะดำเนินการได้ ผมสั่งเด็กไปแล้วเด็ก
มารายงานผมอย่างนั้น เดียวให้ทางไฟฟ้ามาดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าให้ ดวง
เดียวผมว่ามันนิดเดียวแต่มันจำเป็นใช่ไหมครับ ซอยเจ้ากรอกก็ไม่มีไฟฟ้าด้วยก็
ต้องให้ทางไฟฟ้ามาขยายเขตจึงสามารถติดตั้งได้ครับ

เดียวจะดำเนินการได้ ต่อไปกล้องวงจรปิดผมไม่รู้ว่าได้ติดตั้งตั้งแต่สมัยไหน ที่บอกว่าเขามาทำกับ อบต.หล่อยิ่ง แต่ผมจะบอกท่านว่าคนนั้นอะตั้งแต่ผมมาอยู่ที่ อบต.หล่อยิ่ง ผมไม่เห็นเขาเข้ามาทำกับ อบต.หล่อยิ่งเลย แล้วกล้องวงจรปิดผมก็ไม่แน่ใจว่าระบบมันมีกันยังไง ก็เห็นตั้งงบประมาณใหม่ แล้วรื้อทั้งหมดแล้วก็ไม่ใช่ ถ้าเป็นไปได้เมื่อปรับปรุงห้องอยู่เวรเสร็จ อาจจะตั้งแล้วทำให้ควบคุมในห้องนี้เลย แต่ต้องใช้งบประมาณ ที่ผ่านมา จอตั้งไว้ที่ศาลาไข่มุขครับ จริงๆแล้วพวกอุปกรณ์จอ CCTV ต้องอยู่ในห้องแอร์ ถ้าอยู่ในศาลา ฟังหมดครับ ผมเคยอยู่ อบจ.ใหญ่มาก อยู่ในห้องแอร์ กลางคืนมีตำรวจ มีรถพยาบาลตรงไหนรู้หมด ต้องอยู่ในห้องแอร์ครับ ถ้าอยู่อย่างนั้น ความร้อนฝุ่นเข้า เสียหายหมดครับ

นางสาววิมลลา ถิ่นทับปุด
หัวหน้าสำนักปลัด

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภา อบต.ทุกท่านตามที่ทางสมาชิกสภา ได้เสนอไว้ ๓ เรื่องไข่มุขเคะ เรื่องคุรบายน้ำ กับไฟฟ้าสาธารณะ แล้วก็กล้องวงจรปิด คือตรงจุดหมู่ที่ ๑๐ นั้น กล้องวงจรปิดที่ติดไว้ก็จุด แต่ไม่ใช้งบประมาณจาก อบต.หล่อยิ่ง แต่ใช้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับการจัดสรรมา แต่น่าจะดำเนินการมาตั้งแต่ปี ๕๗ หรือ ๕๘ ไม่แน่ใจนะเคะ เคยได้รับเรื่องและปัญหาจากการประชุมประชาคม ในส่วนกล้องวงจรปิดมีหลายหมู่บ้านที่ประชาชนต้องการให้มีกล้องวงจรปิด ณ จุดสำคัญของหมู่บ้าน หรือเป็นถนนเส้นทางการจราจร เคยได้คุยกันในเรื่องนี้ ควรจะมีกล้องวงจรปิด เพื่อสอดส่องดูแลความเรียบร้อยหรือว่าไว้เป็นหลักฐานในการดูแลพื้นที่ให้กับเราได้ด้วย ตอนนี้องเราที่อยู่จุดเดียวคือ หมู่ที่ ๑๐ หากเป็นไปได้ก็ต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกับที่ทางหัวหน้าฝ่ายโยธาได้พูดไปก่อนหน้านี้ละเคะ ส่วนทางไฟฟ้าทางกองช่างก็คงประสานกับทางไฟฟ้าให้ละเคะ

นายพัฒนสรณ์ พินิจอักษร
หัวหน้าฝ่ายโยธา

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน เดี่ยวรอบหน้า อาจจะขอจ่ายขาดอาจจะให้ติดตั้งหมดเลย แต่ว่าผมแนะนำนะครับ ติดกล้องที่เขาให้มาอย่าติดเลย เอาที่มันหมุนได้ ๓๖๐ เลยครับ ชุมได้ มองรอบตัวแล้วให้เขาติดตั้งให้ เก็บได้ประมาณ ๑ เดือน โหลดเข้าเก็บไว้ในเครื่อง ถ้าเกิดเหตุอะไรภายใน ๑ เดือน คุยย้อนหลังได้หมดครับ

นายคล้าหัยต์ ลอดบุตร
ประธานสภา

ขอขอบคุณครับ จริงๆ แล้วผู้ที่จะอภิปรายผมอยากให้อยู่ในวาระอื่นๆ ผมจะสอบถามในที่ประชุมว่าในส่วนของโครงการ ๒ โครงการที่ให้สภาพิจารณา ท่านอื่นมีการอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไร ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมนะครับ

ในระเบียบวาระที่ ๓ การพิจารณา ข้อ ๓.๕ การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม โครงการที่ ๑ โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านบางปลา บประมาณ ๑,๙๗๐,๐๐๐ บาท โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ๑๑ เสียง ประธานสภา งตออกเสียง

องค์ประชุม จำนวน ๑๔ คน

เห็นชอบ จำนวน ๑๑ เสียง

ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง

งตออกเสียง จำนวน ๒ เสียง ดังนี้

๑. นายเกษม นัยนา สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔

๒. นายสมัคร โสภาพ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๐

ต่อไป โครงการที่ ๒ โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Hot In-Place Recycling บ้านบางปลา-พุดท่าเสา งบประมาณ ๖,๒๐๐,๐๐๐ บาท ท่านใดมีมติเห็นชอบ โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ๑๑ เสียง ประธานสภา งตออกเสียง

องค์ประชุม จำนวน ๑๔ คน

เห็นชอบ จำนวน ๑๑ เสียง

ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง

งตออกเสียง จำนวน ๒ เสียง ดังนี้

๑. นายเกษม นัยนา สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔

๒. นายสมัคร โสภาพ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๐

นายตลต้าหัยต์ ลอดบุตร

ประธานสภาฯ

นายพัฒนสรณ์ พินิจอักษร

หัวหน้าฝ่ายโยธา

๓.๖ ขอความเห็นชอบจากสภาโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน ทางผู้ปฏิบัติหน้าที่ มอบหมายให้ผมชี้แจงรายละเอียดในข้อนี้ ผมขออนุญาตชี้แจงนะครับ **ส่วนสำนักปลัด**

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู แบบติดผนัง ขอโอนเพิ่มเป็นรายการตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นเงิน ๒๑,๐๐๐ บาท

อยู่ที่ห้องผู้ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต. นะครับ เนื่องจากของเก่ามันเสียซ่อมไม่ได้เพราะมันนานแล้วครับ แล้วก็ต่อไป

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู แบบติดผนัง สำหรับติดตั้งห้องผู้อยู่เวร ประชาสัมพันธ์ จึงขอโอนเพิ่มเป็นรายการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นเงิน ๑๗,๐๐๐ บาท

คือเราปรับปรุงในส่วนของห้องอยู่เวร ก็เลยตั้งจ่ายรายการใหม่ไว้ก่อน เดี่ยวห้องเสร็จไม่มีแอร์ คนอยู่เวรก็อยู่ไม่ได้อีก ก็เลยตั้งไว้ล่วงหน้าครับ ห้องเสร็จเราก็ติดตั้งเลย รวมยอดที่โอนของ สำนักปลัด ที่ต้องโอนเพิ่ม ๓๘,๐๐๐ บาท

สำนักปลัด หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ(๖) โครงการประชุมอบรม สัมมนา ผู้บริหาร สมาชิก พนักงานส่วนตำบล จิงขอโอนลด ๖๐๐,๐๐๐ บาท

กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบบุคลากรหมวดรายจ่าย เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทรายจ่ายเงินเดือนพนักงาน จิงขอโอนลดเป็นเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท

กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (๑) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยิ่ง โอนเพิ่มเป็นเงิน ๖๗๐,๐๐๐ บาท

กองช่าง โอนจากบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบบุคลากรหมวดรายจ่าย เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทรายจ่ายเงินเดือนพนักงาน จิงขอโอนลดเป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อไปตั้งจ่ายรายการใหม่

กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดรายจ่ายที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านนาโทง หมู่ที่ ๕ จิงขอโอนเพิ่มเป็นรายการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท

กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากรหมวดรายจ่าย เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ประเภทรายจ่ายเงินเดือนพนักงาน งบประมาณที่ตั้ง ๑,๕๔๓,๐๒๐ บาท จิงขอเรียนว่าคลังตอนนี้ มีข้าราชการ ๒ คน ประจำอยู่ ๑ และลูกจ้างประจำ ๑ คน จิงขอโอนลดเป็นเงิน ๘๑,๐๐๐ บาท โอนไป

กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง ขนาด ๒๔,๐๐๐ ปีที่ยู โอนเพิ่มเป็นรายการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นเงิน ๒๘,๐๐๐ บาท

เครื่องปรับอากาศกองคลังมันเสีย แล้วเครื่องมันนานแล้ว ๑๐ กว่าปี ซ่อมแล้วก็ไม่คุ้มค่า จึงต้องติดตั้งใหม่

กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสารวางเลื่อนมือผลัก จำนวน ๑ ตู้ โอนเพิ่มเป็นรายการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท

ได้หาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต ก็มีว่าราคา ๖๐,๐๐๐ บาท ปรากฏว่าเรา ได้ให้เขาเช็คให้จะมีค่าติดตั้งเลยต้องเพิ่มเป็น ๘,๐๐๐ บาท รวมเงินที่โอนส่วนนี้ เป็นเงิน ๖๘,๐๐๐ บาท ขอขอบคุณครับ

นายคล้าหัด ลอดบุตร
ประธานสภา

ขอให้สมาชิกสภาทุกท่าน แก่ไขตัวเลข หน้าที่ ๒

กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน
หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสาร
วางเลื่อนมือสลัก จำนวน ๑ ตู้ จึงขอโอนเพิ่มเป็นรายการตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ เป็นเงิน ๖๙,๐๐๐ บาท

รวมเงินที่โอนเพิ่ม เดิมเป็นเงิน ๘๑,๐๐๐ บาท แก้ไขเปลี่ยนแปลง
เป็นเงิน ๙๗,๐๐๐ บาท

มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยหรือเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไร ถ้าไม่มีผม
ขอมติที่ประชุมนะครับ ในระเบียบวาระที่ ๓ ข้อ ๓.๖ ขอความเห็นชอบจาก
สภาโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่
ตามเอกสารที่ทางฝ่ายบริหารได้นำเสนอ โปรดยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ๑๓ เสียง ประธานสภา งดออกเสียง

องค์ประชุม	จำนวน	๑๔	คน
เห็นชอบ	จำนวน	๑๓	เสียง
ไม่เห็นชอบ	จำนวน	-	เสียง ดังนี้
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง

ระเบียบวาระที่ ๔

นายคล้าหัด ลอดบุตร
ประธานสภา

นายสมพงศ์ สุเมินทร์
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓

เรื่องอื่นๆ

สืบเนื่องจากคุณวิรัตน์ วงษ์นัย สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗ เรื่องของ
โครงการละศีลอด ตามข้อบัญญัติที่ตั้งไว้ ๖๐,๐๐๐ บาท

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน กระผมสมาชิก
สภา หมู่ที่ ๓ ผมจะพูดโครงการเมาลิต หมู่ที่ ๔ บ้านทองกลาง ชาวบ้านพูดกัน
ว่า เงินไม่จ่ายมันติดขัดตรงไหนหรือเปล่า เพราะเขาพูดในสิ่งที่เสียๆ หาย อีก
เรื่องครับ ตอนนี้มันเข้าหน้าฝน พอติชาวบ้านไปกรีดยางก็ลำบากอยากทำถนน
ไว้ประมาณ ๕๐๐ เมตร หินลูกรังอะไรก็ว่าไป เพราะว่าไปตัดป่าล้มเขาก็ลำบาก
ครับ ผাগด้วยครับ

นายพีระภัทร หวังจิตร
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๗

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน กระผมสมาชิก
สภา หมู่ที่ ๗ เรื่องงานเมาลิตบ้านทองกลาง มันเชื่อมโยงมาจากบ้านบางจันผม
รู้ได้เลยการประชุมประชาสัมพันธ์ อบต.ช่วงนั้น ขอโทษที่เอ่ยนามของฝ่าย
บริหาร เรียกประชุมแล้วแต่ไปทำกันเอง ผมกล้าพูดได้เลยว่า บ้านบางจัน
ผู้ใหญ่ลืมไปว่าไม่ใช่เงินของผู้ใหญ่ ไม่ใช่เงินของ อบต. เลยเอาคนที่ไหนก็ไม่รู้มา
ขึ้นเวทีหมดเลย ขนาดนายอำเภอ นายก นั่งตาคำ โต๊ะอีหม่ามใส่เสื้อนอกอย่างดี
มันเชื่อมโยงมาจากบางจันเลย ทำไรทำกันเล่นๆ นึกว่า อบต.ทำอย่างไรพูดให้
เสีย และที่เอ่ยชื่อท่านประธานก็อยู่ตรงนี้ ท่านประธานก็พูดว่าเด็กใน อบต.
พนักงานเข้ากับกองคลังหมดเลย ไม่จ่ายเงินให้กับเมาลิตกลางบ้านทองกลาง ที่
ท่านพูดไปว่าเจ้าหน้าที่ไปทำให้เสียหาย ท่านไม่รักองค์กรฯ หรือครับ ท่านไป
พูดเสียหาย มีอะไรมาพูดกับทาง อบต.นะครับ

นายว่าฮาบ สรรเสริญ
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๖

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน กระผมสมาชิก
สภา หมู่ที่ ๖ ผมขอ ๔ เรื่องนะครับ
เรื่องที่ ๑ เรื่องพายุ เมื่อวันเสาร์ ๖ โมงเย็น ได้เบิกจ่ายถังกะสี บางครั้งเราได้อยู่
วิถีโอนโนไลน์กลุ่ม ผมว่าทำไมถังกะสีแผ่นเดียวหรือสองแผ่น ผมก็ต้องเบิกจ่าย
ด้วย ช่วงนี้ช่วงโควิดชาวบ้านลำบากมาก บ้านหลังนี้ที่ผมได้ประสานให้ แก่นั้น
ได้ป่วยด้วยครับ

เรื่องที่ ๒ ทางแหลมหินเกาะแรด พothางสะดวกสบายทำให้วัยรุ่นและรถข้าง
นอกที่มาใช้ในการขนส่งวิ่งเร็ว บางครั้งคนชราหรือคนป่วย อายุก็เยอะแล้ว
ก็เดือดร้อน เพราะเสียงดัง มีรถมอเตอร์ไซด์ฝ่าท่อ เสียงดังมาก ทำให้เดือดร้อน
กับพี่น้องประชาชนมาก เลยผมก็ขอระนาดเข้ามาที่แหลมหินสัก ๓ ที่ ก็ได้นะ
ครับ เพราะที่ตรงนั้นมันเป็นถนนลาดยางที่จะพึงทำเสร็จในปีที่ผ่านมา มันเป็น
ทางตรง และรถขนส่งเคอร์รี่วิ่งเร็วครับ ฝากฝ่ายบริหารด้วยครับ

เรื่องที่ ๓ ช่วงนี้เข้าฤดูฝน ในเรื่องโครงการต่างๆ ที่ได้ขอไปทางฝ่ายบริหารก็ได้
ขอบคุณมากๆ ที่มีให้เราได้ใช้ทันในฤดูฝนนี้ เช่น แหลมหิน เกาะแรด ก็กำลัง
ดำเนินโครงการอยู่ ยังไงช่วยย้าให้เสร็จเร็วๆ ในหมู่ ๖ ด้วยนะครับ เพราะว่า
ความเดือดร้อนที่อยู่บนสันควน มันจะไหลทะลักมาบนถนน ทำให้ไม่สะดวกใน
การสัญจรไปมาของประชาชน

เรื่องที่ ๔ เกี่ยวกับลูกจ้างเราที่จะหมดสัญญา ก็ให้ทางฝ่ายบริหารเราอยากจะ
ให้มีการสมัครและสอบเข้าไปใหม่ก็ทางฝ่ายเราการดำเนินงานของ อบต.มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลดำเนินงานต่อไปครับ

นายสว่าง ระยาพัก
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๔

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน นอกจากเรื่อง
เมาลิดกลางแล้ว ก็ขอฝากมุสลิมคัพด้วยครับ ฝากท่านประธานไปยังฝ่ายบริหาร
อยากทราบว่าทำไมบางส่วนเบิกจ่ายไม่ได้ เมาลิดกลาง มุสลิมคัพ บางส่วนยัง
ไม่ได้เบิกจ่าย อยากทราบว่ามันติดขัดอยู่ตรงไหนครับ

นายพัฒนสรณ์ พินิจอักษร
หัวหน้าฝ่ายโยธา

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน ถ้ามมาตรง
ประเด็น ก็ต้องคุยกันแบบมีเหตุผลนะครับ ขอตอบเรื่องมุสลิมคัพก่อนนะครับ
คือมุสลิมคัพที่เป็นโครงการที่ทาง อบต.ได้ดำเนินการ นั้น ต้องทำเป็นโครงการ
ต้องมีประธานจัดการแข่งขัน ต้องมีคณะกรรมการ ที่นี้ของเราจะทำผิด
ขั้นตอน แล้วท่านก็ไปแข่งกันในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ แต่เอาเอกสารของ ของ
ผู้ดำเนินการ ของผู้รับจ้าง ไอ้เรื่องเครื่องเสียง และสนาม เอามาให้วันที่ ๒๐ ซึ่ง
มันทำดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่ได้เพราะมันต้องเข้าระบบ ไม่เหมือนสมัยก่อน
เมื่อก่อนท่านจองเลขสัญญา เลขหนังสือไว้ ท่านทำย้อนหลังได้ วันนั้น ผอ.มา
ไม่รู้ว่าได้รับข้อมูลจากใครนะครับ ผมก็พูดอธิบายให้ฟัง เราไม่สามารถลงวันที่
ย้อนหลังให้ได้ ถ้าท่านเอารายชื่อของผู้รับจ้างมาเราก็เข้าระบบนะครับแล้ว
พรึ่นมาในวันหลังเราทำได้ แต่ถ้าไม่เอารายชื่อมา เราไม่สามารถชี้ได้ว่าใครเป็น
ผู้รับจ้าง

ฉะนั้นเอกสารข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างมันก็ไม่สมบูรณ์เท่ากับเราไม่ได้ลงข้อมูล แต่ถ้าเราทำในระบบ อีจีพี แล้ว ทิ้งได้เลย เราจะมาลงในระบบ อีลาแอส วันที่เราจะเบิกเงินก็ได้ เพราะว่าอีลาแอสเป็นระบบบัญชี แต่จัดซื้อจัดจ้างเป็นระบบ อีจีพี ถ้าลงอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่ได้ครบ สิ่งที่ย้ายย้อนหลังได้ก็คือระบบอีลาแอส แต่ต้องเอาข้อมูลจากระบบ อีจีพี แต่อีจีพีที่ย้ายย้อนหลังไม่ได้ครบ วันไหนก็ต้องวันนั้น ฉะนั้นโครงการมุสลิมคัพนี่คือเหตุผลที่ผมว่าทำไม่ได้ อยากเรียนว่าต่อไปถ้าจะทำโครงการอะไรก็แล้วแต่ เข้ามาหาผม ถ้าท่านคุยกับผู้ปฏิบัติหน้าที่ นายฯ ท่านไม่ทราบขั้นตอน ท่านรับปากได้ แต่มาติดที่ผม ผมก็อธิบายท่าน บางเรื่องผมทราบว่าท่านรับปากไปแต่มันทำไม่ได้ รับปากแต่ทำไม่ได้ เพราะเวลาปฏิบัติท่านไม่ใช่คนปฏิบัติ ท่านรับปากหมดแหละ ใครมาขออะไรก็ได้หมดแต่ท่านไม่ใช่ผู้ปฏิบัติ ที่นี้ผมก็มานั่งอธิบาย ผมเลยบอกว่าถ้าเป็นเรื่องงานเข้ามาหาผม

ต่อไปงานเมาลิต มี ๗ รายการ กระผมก็ต้องพาดพิงท่านประธาน วันนั้นท่านประธานเข้ามา แล้วท่านก็บอกว่าท่านได้รับมติให้ดำเนินการโครงการ ณ หมู่ที่ ๔ พอมาปั๊บกองการศึกษาทำรายการทั้งหมด ผมคิดว่าทุกอย่างท่านรู้ระเบียบ อย่างเช่น ๑. จ้างเหมาเดินโต๊ะเก้าอี้ ๔๒,๐๐๐ ตกแต่งเวที เดิน ๔๖,๗๐๐ จ้างทำซุ้มประตู ๒๕,๐๐๐ จ้างทำอาหารเครื่องดื่ม ๑๔,๐๐๐ จ้างจ้างทำซุ้มประตู นายสุชล สาโหด จ้างไวเนล นู สติ๊กเกอร์ ส่วนนี้เยอะ ตกแต่งเดินเวที จริงๆ เขาก็มีทะเบียน ไม่มีผลงาน แต่ผมเข้าใจว่าสามารถดำเนินการได้ ผมก็ให้เบิก แล้วจ้างทำซุ้มประตู นายสุชล สาโหด ๒๕,๐๐๐ ชาวบ้านก็ดำเนินการได้ และนี่เราไม่เบิก จัดทำอาหารเครื่องดื่ม ๑๔,๐๐๐ ชาวบ้านเหมือนกัน ก็ให้เบิก ที่นี้ที่ผมบอกว่าท่านต้องเข้ามาคุย ท่านก็สั่งไวเนล แผ่นพับ ซึ่งผมบอกว่าเป็นจริงแล้ว คนสั่งต้องเป็นเรา ผมมีบันทึกจากกองคลัง ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ขอให้แนบเอกสารเพิ่มเติมในรายของจ้างเหมา เดินโต๊ะเก้าอี้ ๔๒,๐๐๐ เครื่องปั่นไฟ ๒๔,๐๐๐ เวทีเครื่องเสียง ๕๕,๐๐๐ เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ตามที่กองการศึกษา ได้ดำเนินการจัดทำโครงการเมาลิตกลางตำบลห้วยยาง ข้อเท็จจริง จากการตรวจสอบเอกสารโครงการและเอกสารที่เสนอมาเพื่อทำการเบิกจ่ายให้กับผู้รับจ้าง ปรากฏว่าไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ จำนวน ๓ รายการ ๑. จ้างเหมาบริการเวทีพร้อมเครื่องเสียง หลอดไฟ ๕๕,๐๐๐ บาท มีนายนิคม ทอดทั้งเป็นผู้รับจ้าง ๒. จ้างเหมาเดินโต๊ะเก้าอี้ ๔๒,๐๐๐ บาท มีนายทวีศักดิ์ สาระยาน เป็นผู้รับจ้าง ผมอ้างระเบียบ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๖ การจัดซื้อการจัดจ้าง (๓) วิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐ

กำหนดรายใดรายหนึ่งเข้ายื่นเสนอ เข้าเจรจาต่อรองรวมทั้งจัดซื้อจัดจ้างกับ พัสตุกับผู้ประกอบการโดยตรงในวงเงินเล็กน้อยตามที่กำหนดในกระทรวง ออก ตามมาตรา ๙๖ วรรค ๒ ผมบอกว่าในฐานะรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ กองคลัง ได้เกษียณหนังสือไว้แล้วให้แนบเอกสารประกอบที่แสดงว่าบุคคลทั้งสองรายมีคุณสมบัติเป็นผู้ประกอบการตรงกับงานการจัดซื้อจัดจ้างดังนี้ การจัด จ้างเหมาบริการเวทีพร้อมเครื่องเสียงหลอดไฟ จากการตรวจสอบว่าเป็นเวที ขนาดใหญ่และเครื่องเสียงมีกำลังวัตต์สูงและมีอุปกรณ์ประกอบจำนวนมาก อีกทั้งหลอดไฟมีการใช้ในปริมาณค่อนข้างมาก บุคคลซึ่งไม่ได้ประกอบอาชีพตรง จะไม่สามารถดำเนินการได้ ๒. การจ้างเหมาบริการเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ จากการ ตรวจสอบเป็นเต็นท์โดมที่มีขนาดใหญ่ซึ่งหากผู้ที่ไม่ใช่อาชีพตรงหรือ ผู้ประกอบการตรงก็ไม่สามารถดำเนินการได้ การจัดจ้างเหมาเครื่องปั่นไฟที่มี ขนาดใหญ่ ผมจะไปขอพิจารณานะครับ ถ้าหากพิจารณาตามแผนแล้วหากผู้รับ จ้างไม่มีคุณสมบัติในการจ้างในงานจ้างดังกล่าว นอกเสียจากผู้รับจ้างจะไม่เก็บ เอกสารประกอบที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงกับงานที่รับจ้างนั้น ผม บอกว่าเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เห็นควรให้ผู้รับจ้างทำเอกสารมาประกอบ เพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงกับงานที่รับจ้างนั้น เช่น ในการจด ทะเบียนพาณิชย์ หรือใบสั่งจ้างสัญญาจ้างที่ทำกับหน่วยงานของรัฐอื่นๆที่ไม่ใช่ องค์การบริหารส่วนตำบลท้องถิ่น หรือหนังสือรับรองผลงานที่ออกให้หน่วยงาน ของรัฐที่เป็นประเภทเดียวกันเพื่อจะดำเนินการเบิกจ่ายตามระเบียบต่อไป หากผู้รับจ้างไม่สามารถนำเอกสารมาแสดงได้ กองคลังที่ไม่สามารถดำเนินการ จ่ายเงินให้ผู้รับจ้างได้

ผมไม่ได้บอกว่าไม่ได้จ่ายให้แต่ผมขอเอกสารเพิ่มซึ่งถ้าดูในใบเสนอ ราคา นะครับเขาเสนอขายมา ผมบอกเพื่อโปรดพิจารณาให้แนบเอกสารที่ แสดงให้เห็นว่า ประกอบกิจการที่เสนอในงานมาให้ด้วย หมายความว่า ท่าน ต้องแนบเอกสารข้างต้นมา ทำไมงานอื่นผมให้เบิกได้ เพราะผมคิดว่ามันไม่ต้อง ใช้ใบประกอบก็ได้ ทำอาหารได้ ทำซุ้มประตูได้ครับผมไม่ตรวจสอบด้วยซ้ำ ใคร จ่ายยังงใจจำนวนเท่าไร ผมบอกนายเกษม นัยนา ให้บอกประธานมาหาผม หน่อยบอกสมาชิก หมู่ที่ ๔ ด้วยให้เข้ามาคุย และมีกรรมการทั้งมีสยิต ผมบอก ว่าจะลงไปคุยเพื่อแก้ไขปัญหาแต่ตอนนี้เหตุการณ์ยังใหม่ เพื่อแก้ไขได้ทัน แต่ ท่านไม่มาหาผมเลย ผมก็คุยกับสมยศการไฟฟ้า เพราะเขาจะทะเบียนพาณิชย์ ว่าสมยศช่วยหน่อยได้ไหมเพราะเขามีปัญหา แก่ถามว่าใคร ผมก็บอก แก่บอก ว่าทีมนี้แกไม่ช่วย แล้วที่นี้ผมทำอย่างไร จริงๆแล้วผมถามท่านตรงๆ นะครับ เต็นท์ โต๊ะ เวที ลำแก่นชาวด เป็นคนดำเนินการทำไมไม่เอาทะเบียนพาณิชย์ ของเขามารับ แต่บางเรื่องมันไม่ถูก

ท่านน่าจะเห็นใจพนักงานที่เขาทำเอกสารด้วย เพราะมันไม่ถูกต้องแล้วอีกอย่าง
วงเงินมันเยอะ ราคานายนิคม ทอดทิ้ง แก่ถามว่าปีก่อนทำไมเบิกได้ ผมว่า
จพง.พัสดุมันคนละคนกัน แล้วการตรวจสอบมันไม่เหมือนกัน แต่ว่าบางเงิน
เมื่อก่อนเบิกได้ทั้งหมด มีปัญหาอะไรยังไงให้เข้ามาคุยกันนะครับ

นายตลต้าหยัด ลอดบุตร
ประธานสภาฯ

ครับตามที่คุณพีระภัทร หวังจิตร และคุณสมพงษ์ สุเมษฐ์ ได้ซักถาม
และหัวหน้าฝ่ายโยธาได้ตอบไปนั้น ในส่วนที่พาดพิงถึงผม จากการที่ว่าผมได้ไป
พูดให้ อบต.เสียหายอะไรต่างๆ นั้น ก็เป็นเรื่องธรรมดาครับ เพราะผมก็ไม่ใช่ว่า
ศาสดาและเทวดาก็ย่อมมีอารมณ์ โลก โกรธ หลง ได้เช่นกัน ที่เจ้าหน้าที่ให้
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้มาทำสัญญากับ อบต.ว่าเป็นคนเลี้ยงแพะ แกงแพะขาย ทำไม
เอามาทำสัญญากับ อบต. อารมณ์ของมนุษย์อย่างผมก็พยายามบอกกับผู้ที่ถาม
ว่ามันไม่ใช่ การให้ข้อมูลมันต้องชัดเจน ผมรับว่าผมพูดคำหยาบไปจริง ลูกผู้ชาย
ผมพูดผมกล้ารับ และที่ว่าผมไม่รัก อบต. พูดให้ อบต.เสียหาย อันนี้ไม่จริงครับ
เพราะผมอยู่องค์กรนี้มาเกือบ ๒๐ ปีแล้ว ผมพยายามให้เขารู้ว่า อบต.เรา
รับผิดชอบต่อส่วนรวมมาก เช่นในโอกาสวันสำคัญต่างๆ ที่เขาจัดไม่ว่าอำเภอ
หรือจังหวัด ผมไม่เคยขาด การประชุมสภาฯ ผมจำได้ว่าขาดครั้ง ๒ ครั้ง เอง
แล้วขาดเพื่อไปงานที่ผู้บังคับบัญชาได้สั่งให้ไปทำเท่านั้นเอง การบำเพ็ญ
ประโยชน์ต่างๆ เช่น ปัจจุบันได้มีด่านตรวจคัดกรองโควิด ๑๙ กับ กำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน ก็เหมือนกัน ถึงแม้ไม่มียูนิฟอร์มเหมือนหน่วยงานอื่น แต่ผมก็
พยายามหาเสื้อผ้าๆ ที่มีโลโก้ อบต.หล่อยู่ง มาใส่เพื่อให้เขาเห็นว่า อบต.หล่อยู่ง
ทำงานด้วยจิตสำนึก ว่ายังสำนึกเสมอว่าอาสาชาวบ้านมา และในส่วนที่หัวหน้า
ฝ่ายช่างได้ชี้แจงและพาดพิงถึงผมนั้น ขอเรียนในที่ประชุมว่าเป็นไปตามนั้น
เพราะก่อนดำเนินการตามโครงการผมกับโต๊ะอีหม่ามได้มาพบผู้ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.หล่อยู่ง และรักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง และเจ้าหน้าที่ส่วน
การศึกษา และคุยถึงงบประมาณในส่วนต่างๆ ของโครงการและได้สรุปกันว่าใน
ส่วนของการเบิกจ่ายค่าจอ LED นั้น หัวหน้าช่างบอกว่าใช้บุคคลธรรมดาไม่ได้
จริงๆ เพราะเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงเฉพาะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ เราก็ตกลงตัดส่วนนี้
ไปให้มัสดิตเป็นผู้จ่ายห้าหมื่นกว่าบาท

แต่ในส่วนอื่นๆ ก็ได้ใช้บุคคลตามที่หัวหน้าช่างได้แจ้งไปผมประสาน
เอกสารต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายกองการศึกษาและนำเอกสารไปให้เขาเซ็นซึ่ง
เป็นสิบครั้ง ไม่มีปัญหาใดๆ แต่พอเอกสารถึงรักษาการ ผอ.กองคลัง กลับ
กลายเป็นไปตามที่หัวหน้าฝ่ายโยธาชี้แจง และที่บอกว่าให้ผมมาประสานต่อ
ผมก็บอกกับทาง นายเกษม นัยนา สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๔ และนายสว่าง ระ
ยาพัก สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๔ และกรรมการมัสดิตว่าผมขอยุติบทบาท
ประสานงาน นั้น ให้ สมาชิกสภา อบต.ทั้งสองประสานต่อ ผมล้ามากแล้ว และ
ผมก็ไม่มีส่วนลงนามใด ในเอกสารเลยทั้งหมดเป็นความผิดของผม ยอมรับว่าไม่
สามารถให้หลายคนเชื่อใจได้ว่าจริงตามที่ได้ตกลงกันไว้ตั้งแต่ต้น แต่ไม่เป็นไร

ผมทำงานนี้ตามสายที่ผมเรียนมาคือสายคุณธรรมจริยธรรม ทำอะไรเบื้องบน
เขารู้ ว่าเราทำงานให้ศาสนสถานพี่น้องชาวบ้านผมอดทนได้ครับ

นายพีระภัทร หวังจิตร
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๗

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน เรื่องประชุมสภา
ผมอยากให้แก่ใจจากวันที่ ๑๕ ก็ให้ไปประชุมในวันที่ ๕-๖ เพื่อผิดพลาดเหมือน
โครงการนี้เพื่อขอประชุมให้สอบถามกับสมาชิกเลยว่า ว่าเห็นด้วยหรือไม่ใน ๑๕
วัน เราประชุม ๔,๕,๖ เพื่อเวลาข้อบัญญัติอะไรผิดพลาดสามารถประชุมได้เลย ไม่
ต้องขอ สมาชิกก็รวมกันไปขอเปิด พอรู้ว่าโควิดมันหนัก แต่ประธานทำหน้าที่ดี
ขอบคุณมากๆ เลย และให้ประธานขอมติ ๔,๕,๖ ของวันที่ ๑๕ ของประชุม
สภา เรื่องที่ ๒ ให้ขอมติเรื่องลูกจ้าง ที่คุณว่าฮาบ สรรเสริญ พุดไปเมื่อก็เพราะ
ทุกคนพูดว่าบ่งหนานพุดทำไม ลูกบ่งหนานสอบไม่ได้ สอบไม่ได้ก็ช่างมัน ถ้ามัน
สอบไม่ได้แต่ตรงนี้เพื่อองค์กรฯ อบต.หล่ออยู่ได้ดีขึ้น ประธานขอมติจากสมาชิก
ได้เลย

นายดลคำหัด ลอดบุตร
ประธานสภา

สำหรับเรื่องขอมติสามัญ เพราะใกล้สมัยสามัญ ๑-๑๕ พ.ค. ก็จะถึง
แล้ว เรื่องนี้ไม่ต้องขอมติหรอกครับว่าจะดูแลให้อยู่ในส่วนต้นของสมัยประชุม ที่
ผ่านมาขอนำเรียนอย่างนี้ว่า ผมสะดวกทุกเวลาแต่ในส่วนของน้องๆ เจ้าหน้าที่
เพราะท่านก็รู้ว่างานสภา งานเลขานุการสภา ผู้ที่ทำหน้าที่เลขานุการ ถ้าเราจะ
เร่งรัดอะไรมากมายจนเกินไป ก็อะไรอยู่ แต่ผมรับปากว่าจะเร่งรัดเจ้าหน้าที่ให้

นางสาววิมลลา ถิ่นทับปุด
หัวหน้าสำนักปลัด

ในการกำหนดเป็นวัน เราก็ไม่รู้ว่ามันจะต้องไปเกี่ยวพันกับระเบียบฯ
ในส่วนไหนบ้าง แต่ที่ผ่านมาสมัยการประชุม สมัยสามัญที่กำหนดไว้ ๑-๑๕ ของ
เดือน

นายพัฒนสรณ์ พินิจอักษร
หัวหน้าฝ่ายโยธา

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน คืออย่างนี้ครับ
การกำหนดวันนั้นผมว่าอาจจะประชุมภายในระยะเวลา วันที่ ๑๐ ของสมัย
ประชุม ประชุมในวันที่ ๑๐ ก่อนถ้ามีปัญหาอะไรแล้วแต่ประธานสภาท่าน
สามารถนัดได้ในที่ประชุมเลย ไม่จำเป็นต้องแจกเอกสารแล้ว แต่ขอมติกว้างๆ
ว่าภายในระยะเวลา ๑-๑๐ ของสมัยประชุมในแต่ละครั้ง เพราะถ้ามีปัญหา
ประธานสภาสามารถนัดประชุมได้เลยในสมัยนั้น

นายดลคำหัด ลอดบุตร
ประธานสภา
มติที่ประชุม

สมาชิกสภาท่านใดเห็นว่าควรที่จะประชุมแต่ละสมัย ๔ สมัย ควร
ประชุมไม่เกินวันที่ ๑๐ ของสมัย โปรดยกมือขึ้น

มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ๑๓ เสียง ประธานสภา งดออกเสียง

องค์ประชุม	จำนวน	๑๔	คน
เห็นชอบ	จำนวน	๑๓	เสียง
ไม่เห็นชอบ	จำนวน	-	เสียง ดังนี้
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง

นายคล้าหัยต์ สอดบุตร
ประธานสภา

อีกเรื่องของลูกจ้าง ผมว่าน่าจะให้เป็นดุลยพินิจของคณะผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนดีกว่าไหมครับ คุณพีระภัทร หวังจิตร จะให้เลือกใหม่ขอเชิญผู้
ปฏิบัติหน้าที่ชี้แจงหน่อยครับ

นายพัฒนสรณ์ พินิจอักษร
หัวหน้าฝ่ายโยธา

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน อย่างนี้ดีกว่านะ
ครับ อย่าขอมติเลยเขาเรียกว่าเป็นการเสนอความคิดเห็นของสภา ความคิดเห็น
ของสภาฯ นั้นผู้บริหารสามารถนำมาใช้ได้ ถ้าเห็นว่าสมควรผมเข้าใจใน
ความคิดของท่าน ถ้าจะขอมติไปนั้น เขาเรียกว่าความคิดเห็นเหล่านี้ ในวัน
ข้างหน้าถ้าเรานำความคิดเห็นของท่านมาเราก็ทำได้ เนื่องจากความคิดเห็นใน
สภาฯ ว่าสมาชิกเสนอมาอย่างนี้ เราพิจารณาแล้วเห็นว่าดำเนินการตามความ
คิดเห็นของสภาในการดำเนินการเรื่องนี้ เราก็ทำได้ แต่ถ้าเป็นมติเราต้องทำเลย
นะครับ เรานำความคิดของท่านมาดำเนินการได้ ความคิดเห็นของท่านผม
เข้าใจ ท่านจะยกเลิกสัญญา ไม่ต่อสัญญาใช้ใหม่ครับ จะไม่ต่อสัญญาเขาเรียกว่า
สภาให้ข้อคิดในการบริหารงานบุคคล เราก็นำมาพิจารณาแล้วเห็นว่าความ
คิดเห็นของสภาฯ เป็นเรื่องที่เหมาะสมเราก็นำมาใช้ได้ โดยเราอ้างว่าเป็น
ความคิดเห็นของสภาใช้ใหม่ครับ นี่เป็นทางออกที่ดี ถ้าขอมติเราต้องทำเลย
ครับ นี่ก็สร้างความอึดอัดให้กับพนักงานพอสมควรครับ ถ้าท่านมีความคิด
เห็นอย่างนี้เขาจะได้ปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น เพราะมีข้อคิดเห็นของสภาอยู่

นางสาววิมลลา ถิ่นทับปุด
หัวหน้าสำนักปลัด

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน ความคิดเห็น
เดียวกันกับทางฝ่ายช่าง ถ้าขอมติเลยก็คงไม่ใช่แต่ว่าเหมือนใช้วาระในการ
ประชุมวันนี้ เป็นการเสนอแนะหรือแลกเปลี่ยนของสมาชิก อบต. เป็นลักษณะ
ของการสะท้อนให้ผู้บริหารเห็นว่า พนักงานเจ้าหน้าที่แต่ละส่วนงานควรจะต้อง
ปฏิบัติหรือปรับปรุงการพัฒนาการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากขึ้น สมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน ก็เห็นกันอยู่ว่าทุกท่านปฏิบัติงานเป็น
อย่างไร เป็นการช่วยตรวจสอบกันอีกทาง แต่ในส่วนของการบริหารงาน
บุคคล มันก็มีการประเมินและผ่านคณะกรรมการแต่ละชั้นในสายงานแต่ละ
ลำดับขั้นตอนไปยังหัวหน้าส่วนก่อนถึงผู้บังคับบัญชา ตามสายงานตามลำดับ
ให้เป็นอำนาจและเป็นไปตามระเบียบในส่วนนั้นดีกว่านะคะ วันนี้ตามที่ทาง
สมาชิกสองท่านได้เสนอในเรื่องนี้เหมือนเป็นแนวทางให้ผู้บริหารนำไปพิจารณา
ต่อว่าจะต้องดำเนินการอย่างไร ก็รับฟังรับทราบในที่ประชุมกันไว้ก่อนนะคะ

นายพีระภัทร หวังจิตร
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๗

ผมว่าหมดครั้งหนึ่ง ก็สอบกันสักครั้ง ผมเห็นว่าของเขามีประสิทธิภาพ
มากเลย เวลาสมาชิกมาบางครั้งเหมือนกับตงงาน ก็ขอฝากสอบคนที่มีมารยาทให้
ดีก่อนนะครับ

นายตลต้าหยัด ลอดบุตร
ประธานสภา

เมื่อวานผมเข้าไป หมู่ที่ ๒ บ้านบางปลา เขาสอบถามโครงการตอนที่
ดำเนินการเมื่อปี ๖๒ หรือเปล่า ก็ไม่แน่ใจโครงการที่ถอดถอดเหลี่ยมพรุตำเสา
ปากอ ว่าไม่ทราบไปถึงไหนแล้ว อีกเรื่องประปาของหมู่ที่ ๓ ไปถึงไหนแล้ว
คุณสมพงศ์ สุเมินทร์ ที่ อบต.รับผิดชอบอยู่ให้ทางฝ่ายช่างชี้แจงด้วยครับ

นายพัฒนสรณ์ พินิจอักษร
หัวหน้าฝ่ายโยธา
นายธเนศ สุขท่ากอ
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๒

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน โครงการที่ถอด
ถอดเหลี่ยมพรุตำเสาปากอ งบประมาณ ๓๙๕,๐๐๐ บาท กำลังดำเนินการอยู่ครับ

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน คือจริงๆ แล้ว
ชาวบ้านเข้าใจแบบว่าเส้นทางนั้นมันผิดอยู่แล้ว แต่สมาชิกอีกท่านหนึ่งว่ามันผิด
เส้นทาง ผมก็เข้าใจว่ามันผิดแค่ชนิดหนึ่ง แค่นี้ย้วยย้วยย้วย ผมนึกว่าจะรวม
ได้แต่ถ้าเกิดรวมไม่ได้ อยากให้ทางฝ่ายโยธาหาทางออกให้หน่อยครับ

นายพัฒนสรณ์ พินิจอักษร
หัวหน้าฝ่ายโยธา

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน วิธีแก้ปัญห
สมัยสามัญ ขอแก้ไขสถานที่ ขอแก้ไขในสภาเราทำต่อได้เลย เพราะว่าสภาเป็น
อนุมัติให้ดำเนินการแล้วก็ทำต่อได้เลย เพราะว่าสภาเป็นคนอนุมัติให้ดำเนินการ
เวลาขอแก้ไขสถานที่เข้าสภาเพื่อทำการแก้ไข

ส่วนประปาหมู่ที่ ๓ คืออย่างนี้ บริษัท ทอการช่าง ทำสัญญาไปแล้ว
เขามีหนังสือมาปิดงานชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์โควิด บริษัทอยู่ที่
กำแพงเพชรมาตัดลงเหลือ ๖๑๐,๐๐๐ บาท จากเดิม ๘๒๐,๐๐๐ บาท แต่ว่า
บริษัทเขาผลิตฐานเอง เขาทำหนังสือมาหยุดงานชั่วคราวเดียวเขาลงมาเขาก็
ดำเนินการทำให้เลยเขารับปาก เดือนหนึ่งก็เสร็จครับ เพราะติดช่วงสถานการณ์
โควิด เพราะว่าทำสัญญาไปไม่นาน ไม่แน่ใจว่าเดือนเมษายน หรือไม่ สักเดือน
หนึ่งครับ เพราะฉะนั้นเขาเข้าดำเนินการให้ครับขอบคุณครับ

นายสมพงศ์ สุเมินทร์
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน เมื่อวันก่อนที่ผม
เข้าประชุมการจัดทำแผนที่หมู่ ๓ บ้านนา ที่นี่ชาวบ้านก็ถามผมว่าทำไม
ท่อประปาจึงไม่ได้ไปสามแยกแหลมหิน ผมบอกชาวบ้านกว้างๆ ว่าผมมีงบแค่
แปดแสนว่า ผมก็ขอลอดที่ท่อที่ทุ่งนาตรงนั้น แต่ผมไม่ได้บอกความกว้างของ
ความเป็นจริง ชาวบ้านก็ถามอีกว่า อยากจะให้ชาวบ้านตรงนั้นใช้น้ำตัวนี้ด้วย
แต่เขาไม่รู้ว่าผู้ที่อุทิศถึงประปาตรงนี้ เขาไม่ให้คนที่ตรงนั้นใช้ถ้าต่อไปตรงนั้น
ผมจะไปตั้งตรงไหน ผมเลยไม่ได้บอกชาวบ้านโดยตรงว่าอย่าให้เขามีปัญหากัน
ที่เขาไม่ให้บ้าน ๔-๕ หลังตรงนั้น เพราะผมไม่สามารถตั้งท่อได้ถึงแล้ว ผมจะตั้ง
ประปาได้อย่างไรครับ

นายตลต้าหยัด ลอดบุตร
ประธานสภา

ซึ่งผมเองก็ไม่เคยรู้มาก่อนเลย เป็นข้อมูลที่ละเอียดอ่อนมาก ซึ่งถ้าเขา
เป็นผู้อุทิศที่เขามีความประสงค์อย่างนั้นเราก็เข้าไปดำเนินงานไม่ได้ ถ้าเรายัง
ฝืนทำต่อ เท่ากับเราฝ่าฝืนคำสั่งเสีย เราก็ต้องรับผิดชอบไปตลอดชีวิต จะได้นำ
ความชี้แจงจากท่านไปชี้แจงให้ชาวบ้านได้รับทราบกันต่อไป

นายพัฒนสรณ์ พินิจอักษร
หัวหน้าฝ่ายโยธา

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน ปีนี้ผมจะแจ้งไว้
คร่าวๆ เราน่าจะทำข้อบัญญัติเพิ่มเติม เพราะว่าเงินเหลือเยอะพอสมควรใน
ข้อบัญญัติ ประจำปี ก็ให้คิดคร่าวๆ ว่าใครจะทำอะไรที่อยู่ในแผนผมไม่แน่ใจว่ามี
เงินเหลือเท่าไร แล้วเราจะต้องทำอะไรบ้าง เดียวให้พิจารณาตามความจำเป็น
แต่ละหู่ เสนอให้แต่เวลาพิจารณาให้พิจารณาตามความจำเป็นเร่งด่วนที่จะ
ดำเนินการทำข้อบัญญัติเพิ่มขึ้น นะครับ ตกลงกันตรงนี้นะครับ

นายดลดำหัยต์ ลอดบุตร
ประธานสภาฯ

สมาชิกท่านใดมีอะไรเพิ่มเติม เชิญได้ครับ ถ้าไม่มีกระผมขอปิดการ
ประชุมครับ ขอขอบคุณทางฝ่ายบริหาร ขอขอบคุณทางฝ่ายกองช่าง และขอขอบคุณ
สมาชิกสภาทุกท่านครับที่เข้าร่วมประชุมสภาในวันนี้

ปิดการประชุม

เวลา ๑๒.๓๕ น.

(ลงชื่อ).....ผู้จัดบันทึกรายงานประชุม
(นายวิฑูรย์ สรรเสริญ)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยอง ชั่วคราว

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายดลดำหัยต์ ลอดบุตร)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยอง